



ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทรัพยากรธรณี จำกัด  
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญสมาชิกสหกรณ์ฯที่ชำระหนี้เงินกู้ครบ 6 งวดเดือน

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทรัพยากรธรณี จำกัด ได้ออกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทรัพยากรธรณี จำกัด เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ และเงินกู้พิเศษ ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2555 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทรัพยากรธรณี จำกัด เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ และเงินกู้พิเศษ (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 6 กันยายน 2556 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯไว้แล้ว นั้น

เนื่องจากตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทรัพยากรธรณี จำกัด ดังกล่าว กำหนดหลักเกณฑ์การยื่นขอเงินกู้สามัญครั้งใหม่ของสมาชิกกรณีกู้เงินเกินกว่าร้อยละ 95 ของค่าหุ้นของสมาชิก โดยสมาชิกต้องส่งชำระหนี้เงินกู้ครบ 12 งวดเดือนก่อน สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทรัพยากรธรณี จำกัด ได้พิจารณาเห็นว่าขณะนี้ประเทศไทยมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ครอบคลุมในหลายจังหวัด รัฐบาลมีประกาศให้จังหวัดที่มีการแพร่ระบาดมากเป็นพื้นที่สีแดงและออกมาตรการในการควบคุมเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งมาตรการดังกล่าวมีผลกระทบต่อประชาชนและสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทรัพยากรธรณี จำกัด ทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ดังนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทรัพยากรธรณี จำกัด จึงเห็นควรให้ความช่วยเหลือทางการเงินต่อสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ โดยกำหนดมาตรการชั่วคราวสำหรับการยื่นคำขอเงินกู้สามัญครั้งใหม่ของสมาชิก กรณีกู้เงินเกินกว่าร้อยละ 95 ของมูลค่าหุ้น เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทรัพยากรธรณี จำกัด ดังนี้

1. ให้ยกเว้นหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญครั้งใหม่ของสมาชิกตามประกาศสหกรณ์ฯดังกล่าวที่กำหนดให้สมาชิกผู้กู้เงินกู้สามัญเกินกว่าร้อยละ 95 ของค่าหุ้นสะสมของตน ที่ส่งชำระหนี้เงินกู้มาครบ 12 งวดเดือน จึงจะสามารถยื่นขอเงินกู้สามัญครั้งใหม่ได้ โดยกำหนดให้สมาชิกผู้กู้เงินกู้สามัญเกินกว่าร้อยละ 95 ของค่าหุ้นสะสมที่ตนส่งชำระหนี้เงินกู้มาครบ 6 งวดเดือน สามารถยื่นขอเงินกู้สามัญครั้งใหม่ได้ 1 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ส่วนหลักเกณฑ์อื่นๆ เหมือนเดิม

ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

(นายสมหมาย เตชวาล)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทรัพยากรธรณี จำกัด